

CON HẠNH PHÚC KHI THAM GIA HỘI CHỢ XUÂN 2023

Hôm nay, con được tham gia Hội chợ “Sắc xuân Long Biên” tại trường Tiểu học Long Biên cùng cô và các bạn, cô Phúc – cô giáo chủ nhiệm của con bảo đó sẽ là nơi con có thể học hỏi được nhiều tinh hoa văn hóa cổ truyền dân tộc Việt Nam.

Sáng con dậy thật sớm và thật sự hồi hộp, nhưng bố mẹ bảo trời đang mưa nên chưa biết có tổ chức được không? Con và chị thật mong muốn được đến Hội chợ sau bao ngày Tết tiết kiệm tiền lì xì tự mua vé tham dự. Nhưng may quá, lúc đến trường, con thấy có nhiều dù to được căng lên che chở các gian hàng đẹp rực rỡ. Mẹ bảo, thầy cô và ban tổ chức đã cố gắng để chúng con được vui chơi xuân. Với tinh thần thật vui, chúng con nhanh nhẹn cất gọn sách vở, theo chỉ dẫn của cô giáo và các bác đại diện cha mẹ cùng mặc quần áo đẹp đi hội như trong truyện cổ tích thường đọc.



Sau diễn văn khai mạc của cô Hiệu phó, chúng con được nghe các bài hát về mùa xuân, có cả vở hài kịch “Tám Cánh thời hiện đại” thật hay. Hoạt động viết thư pháp của các lớp thật là đặc biệt, bạn Nhật Linh và cô Phúc đại diện lớp con tham gia cùng ba mươi sáu lớp khác, chữ “An- Khang” của lớp 2A4 được viết thật đẹp, làm con nhớ lại nét viết thầy đồ tặng con ở Văn Miếu Quốc Tử Giám hôm mùng 3 Tết. Lớp con đạt giải nhất thời trang xuân Việt của khối làm chúng con tự hào và hạnh phúc, lại có nhiều phần quà rất dễ thương. Kết thúc các hoạt động buổi sáng, chúng con lên lớp ăn và nghỉ trưa, nhưng suốt buổi trưa chúng con không sao ngủ được vì mong nhanh đến 2 giờ chiều. Buổi chiều của chúng con thật nhộn nhịp, các anh chị lớp năm thi “Rung chuông vàng” để chọn nhân tài, con và các bạn thi nhau đi xem múa rối nước, chơi nhà bóng và mua đồ ăn, lưu niệm tại các gian hàng xuân rực rỡ hoa mai và đào, con được tự tiêu phiếu tiền của mình để mua món mình thích. Con rất vui vì được tham gia thi vẽ và may mắn được giải nhì với bức tranh “Tết cùng chú mèo Đô rê mon” như trong truyện con hay đọc. Trò ảo thuật hay và hấp dẫn nhưng con thích trò chơi bốc thăm may mắn hơn, lúc đó con và các bạn rất

mong muốn mình được gọi tên lên để nhận quà, quá hồi hộp nhưng rất vui, ai cũng reo hò.



Tuy buổi vui chơi xuân tại trường kết thúc nhưng chúng con chưa muốn về. Con ước sau này còn nhiều hội chợ xuân như vậy nữa. Mẹ bảo hồi bé mẹ cũng chơi nhiều trò chơi trong “Sắc xuân Long Biên” như: bịt mắt bắt vịt, nhảy dây, xem rỗi nước,... đó là những trò chơi dân gian của người Việt Nam. Con cảm ơn các thầy cô và bố mẹ đã cho chúng con được vui chơi như vậy, chúng con sẽ cố gắng rèn luyện và học tập tốt để chờ đợi Hội chợ xuân năm sau.

Học sinh: Lê Khánh Trang lớp 2A2.